



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
23 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mcot, TNN, thailandplus, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, thebankokinsight)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 22 ก.พ. ผู้ป่วยรายใหม่ 89 ราย แบ่งเป็น จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 59 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 14 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกัน 16 ราย ผู้ป่วยสะสม 25,504 ราย หายป่วยแล้ว 24,361 ราย เสียชีวิตสะสม 83 ราย พื้นที่กทม.ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จ.สมุทรสาคร ยังคัดกรองเชิงรุกต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง ส่วน จ.ตาก พบการติดเชื้อรายใหม่เป็นพนักงานขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นการติดเชื้อคนละกลุ่มกับตลาดสี่มอย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้าออกเมียนมากับไทยบ่อยครั้ง กกก.สอบสวนโรคจะเร่งสอบสวนไทม์ไลน์และผู้สัมผัสเสี่ยงให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ จ.อ่างทอง พบผู้ป่วย 1 ราย เป็นอัมพาตฉีกซ้าย ไม่ได้เดินทางไปไหน แต่พบการติดเชื้อและมีอาการปอดอักเสบ ขณะที่ จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 ก.พ. ตรวจสอบคัดกรองแล้ว 13,293 คน พบติดเชื้อ 422 คน หรือ 3.17% ส่วนกลุ่มก่อนผู้ติดเชื้อในจังหวัดอื่นที่เชื่อมโยงกับตลาดพรพจน์ จ.ปทุมธานี มี 9 จังหวัด หลังจากนั้นจะมีการปรับและทบทวนมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกและการวางมาตรการด้านสาธารณสุขของตลาดสด ตลาดนัด และซูเปอร์มาร์เก็ต

-สมุทรสาคร พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 33 ราย

-ปทุมธานี พบผู้ป่วยรายใหม่ 36 ราย จากการค้นหาเชิงรุก เป็นคนไทย 20 ราย ต่างด้าว 7 ราย และจากในรพ. 9 ราย

-นนทบุรี พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ไทม์ไลน์พบรับจ้างขับรถให้ผู้ขายยีนของ กทม.

-ขอนแก่น พบด.ช. 10 ขวบ ติดโควิดรายที่ 13 มีประวัติการเดินทางกลับมาจาก จ.ปทุมธานี ส่งรักษาที่รพ.ชุมแพ ไม่มีอาการแสดง พร้อมตรวจคัดกรอง 310 คน มีกลุ่มเสี่ยงสูง 26 คน ไม่พบเชื้อ

-นครปฐม พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นหญิง อายุ 41 ปี อยู่ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(มติชน,ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ศบค.ว่า การผ่อนคลายร้านอาหารและสถานบันเทิงไม่เกี่ยวกับสถานอับอบนวด ต้องรอดูว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วประชาชนมีความมั่นใจขึ้นก็ค่อยๆ ผ่อนคลาย และขอประชาชนให้ความร่วมมือเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีวัคซีนและความร่วมมือของทุกคนดีขึ้นจะกลับคืนสู่สภาวะปกติแบบนิวนอร์มอลได้เร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์(มติชน, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, อินโฟเควสท์, thebangkokinsight, thailandplus, thaigov)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า ตรวจคัดกรองโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าว เขตฯ 5 แล้ว 129,436 ราย พบเชื้อ 13,152 ราย อัตราพบเชื้อ 10.16% รอดผล 9 ราย ส่วน จ.ปทุมธานี และใกล้เคียง ยังพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงตลาดสดต่อเนื่อง และเร่งรัดติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัวครบ 14 วัน สำหรับไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ จ.ตาก เป็นพนักงานขนส่งสินค้าไทย-เมียนมา สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 34 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ จ.สมุทรปราการ ผู้สัมผัสใกล้ชิด คือ ภรรยา ผลเป็นลบและเข้ารับการกักตัว 14 วันต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, thailandplus

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เยี่ยมเสริมพลังสถานประกอบการประเภทโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของ สร. คุมเข้มจุดเสี่ยงภายในโรงงาน โรงอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ลดการแพร่กระจายโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, โลกวันนี้, พิมพ์ไทย, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, tnthailand, NBT

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. เผย สร.จับมือ อว.และเครือข่าย ร่วมแถลงนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมสู่ภัยโควิด 19 และความร่วมมือการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และการบริหารจัดการวัคซีน Covid-19 ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อติดตามการศึกษารวบรวมข้อมูล เชื่อมโยงให้ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับประโยชน์จริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-สร. เผยแพร่ 8 ขั้นตอนต้นแบบระบบการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่รพ. ใช้เวลา 5-7 นาที รอดูอาการ 30 นาที รวม 37 นาที เพื่อให้รพ.ต่าง ๆ นำไปปรับใช้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดผลสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 7 วันที่ 15-19 ก.พ. 2564 ผู้ตอบ 3,814 คน พบว่า 78% เชื่อมั่นในมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของตลาด แบ่งเป็น เชื่อมั่นระดับปานกลาง 62% และระดับมาก 16% และแม้ 47% จะมีความกังวลในระดับปานกลาง

ต่อสถานการณ์การระบาดเชื่อมโยงตลาด แต่พบว่า 69% ออกไปจับจ่ายสินค้าภายในตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเมื่อไปตลาดได้สวมหน้ากากตลอดเวลา 82% ทั้งนี้ เห็นว่าสิ่งที่ผู้ค้าภายในตลาดทำได้ที่ดีที่สุดคือ การสวมหน้ากากตลอดเวลา รองลงมาคือ คัดกรองผู้ที่เข้าในตลาด และมีจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, businesstoday, tnnthailand, กรมประชาสัมพันธ์)

-ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบการขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน ถึง 31 มี.ค. 2564 และให้เหลือพื้นที่สีแดงเพียงจังหวัดเดียวคือ สมุทรสาคร ส่วนสีส้ม 8 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี ตาก สีเหลือง 14 จังหวัด สีเขียว 54 จังหวัด ทั้งนี้ ทุกจังหวัดยกเว้นสมุทรสาคร สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน เล่นดนตรีสดได้ จนถึง 23.00 น. แต่ห้ามเดินร่ำ ศูนย์การค้าเปิดได้ตามปกติ สถานศึกษาสามารถเปิดได้ตามปกติและผสมผสาน ส่วนสถานที่ออกกำลังกายเปิดได้ตามปกติ แต่การแข่งขันยังคงจำกัดผู้ชม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, thaiPBS, innnews

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ศบค. กำหนดพื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด ฝ้าระวังสูง 14 จังหวัด และฝ้าระวัง 54 จังหวัด ตั้งแต่ 22 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ศบค.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการปรับพื้นที่เหลือสีแดงเพียงจังหวัดเดียวคือ สมุทรสาคร และมีการพิจารณามาตรการผ่อนคลายเป็นเรื่องการแข่งขันกีฬา ประเภทเจ็ตสกี เนื่องจากต่างประเทศมีความไว้วางใจที่ประเทศไทยสามารถจัดการแข่งขันแบดมินตันได้เรียบร้อย จากนั้นหลายอย่างจะตามมาเพื่อช่วยเหลือเรื่องการท่องเที่ยวและการบริการ ส่วนเรื่องวัคซีน ยืนยันว่าวันที่ 24 ก.พ.ถึงประเทศไทยอย่างแน่นอน และจะใช้เวลาเตรียมการ 2-3 วัน ซึ่งตนพร้อมที่จะฉีดคนแรก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, thailandplus, innnews

-กรมศุลกากร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับวัคซีนโควิด 19 ลอตแรก 200,000 โดส พร้อมอำนวยความสะดวกพิธีศุลกากรเพื่อรักษามาตรฐานอุณหภูมิให้คงที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ผู้ว่าฯ ททท. ให้สำนักงาน ททท.ในต่างประเทศติดตามและแจ้งข้อมูลความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุก 2 สัปดาห์ รวมถึงแนวทางการเปิดประเทศของแต่ละประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการเดินทางท่องเที่ยวได้ตรงตามเป้าหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., สำนักข่าวไทย

-สถานการณ์ชายแดนแม่สอดเริ่มคลี่คลาย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่หลายวันติดต่อกัน โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ เปิดเรียนแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, สำนักข่าวไทย, tnnthailand, js100)

-จ.สมุทรสาคร แจ้งประชาชนที่มีสัญชาติไทย อายุ 18-59 ปีในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ที่ประสงค์จะรับวัคซีนโควิด 19 ให้แจ้งรายชื่อได้ที่รพ.สต./ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/อบต./เทศบาล ภายใน 24 ก.พ.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ntiontv, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, koratdaily)

-ชาวขอนแก่น ลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด 19 ลอตแรก 140,000 คน มากที่สุดคือ กลุ่มผู้สูงอายุ คาดฉีดได้เดือน มิ.ย.นี้ ขณะที่ สสจ.ตั้งมิสเตอร์วัคซีนประสานงานกับ สธ.-รพ.ทุกอำเภอ จัดระบบการฉีดวัคซีนอย่างรัดกุม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ

-ผู้ว่าฯ กระบี่ เผย กระบี่เป็น 1 ใน 14 จังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากรัฐบาล 41,600 โดส ช่วงเดือนมี.ค. 2564 เป็นวัคซีนจากบ.ซิโนแวคฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 28 วัน คาดว่าจะฉีดครบถ้วนภายในเดือนพ.ค. 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผลิตนวัตกรรม "TSE UVC Sterilizer" หรือเสามาเชื้อด้วยแสง UVC ลักษณะเป็นเสาสูง 1.2 เมตร ติดตั้งหลอดไฟ 4 ด้านที่มีกำลังสูงพอที่จะทำลายผนังเซลล์ของไวรัสโควิด 19 ขณะนี้ผลิต 4 เครื่อง มอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคโควิด 19 ตลาดพรพัฒน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงอาการของ นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ว่า เตรียมให้ออกจากไอซียู 2-3 วันนี้ แพทย์หู คอ จมูก จะเข้าไปดูอาการครั้งสุดท้ายว่าจะเอาท่อที่เจาะคอออกหรือไม่ สามารถรับประทานทางปากได้ปกติ เรื่องยาเหลือเพียงยาบำรุงร่างกาย ขณะนี้อยู่ระหว่างทำกายภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ช.กรุงศรีอยุธยา ขอบิดทำการตั้งแต่ 22 ก.พ. - 5 มี.ค. เนื่องจากมีลูกค้าติดเชื้อโควิด 19 เข้ามาใช้บริการ พร้อมทั้งให้พนักงานทั้งสาขากักตนเอง 14 วัน และจะเปิดให้บริการตามปกติ 8 มี.ค. ด้านธ.กสิกรไทย สาขานครปฐม ประกาศมีลูกค้าติดเชื้อ โควิด 19 มาใช้บริการ จึงปิดบริการ 22-23 ก.พ. ให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน พร้อมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การจัดหาวัคซีนโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, อินโฟเควสท์, kaohoon, businesstoday, sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ผู้ผลิตจากประเทศจีนรับรองว่าจะส่งวัคซีนวันที่ 24 ก.พ. แน่นนอน ไทยจะได้วัคซีนต่อเนื่องตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ส่วนการฉีดเป็นไปตามการพิจารณาของคกก.ที่รับผิดชอบ เมื่อวัคซีนมาถึง อย.และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ทั้งนี้ ทีมประเทศไทยทำงานหนักจนได้รับวัคซีนสำเร็จ แต่หลายครั้งที่ฝ่ายการเมืองให้ข่าวว่าวัคซีนที่ไทยนำเข้ามีประสิทธิภาพต่ำ มีผลข้างเคียง ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน กลายเป็นอุปสรรคในการควบคุมโรค และบางฝ่ายกล่าวหาว่ารัฐผูกขาด ล็อกสเปก ขอย้ำว่าไทยพร้อมคุยกับผู้ผลิตทุกราย พร้อมขึ้นทะเบียน หากเป็นไปตามเงื่อนไข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-รมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผู้ผลิตวัคซีน sinovac ส่งภาพมายืนยันว่าวัคซีนล็อตแรกจะมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 24 ก.พ.นี้ และจะส่งต่อเนื่องจนครบ 2 ล้านโดส ตามที่องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อภายในเดือนเมย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย)

-รมว.สธ. ย้ำว่า การจัดหาวัคซีนโควิด 19 เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำให้สำเร็จ โดยมีเป้าหมายคือประชาชนต้องได้รับวัคซีน ยืนยันไม่มีการปิดบังข้อมูล หากมีวัคซีนจากบริษัทใดมาเพิ่ม ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ขณะนี้กระบวนการขึ้นทะเบียนวัคซีน เอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว สามารถขึ้นทะเบียนทัน 24 ก.พ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, thestandard, newtv, innnews)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันที่ 24 ก.พ. จะไปร่วมในพิธีรับวัคซีนด้วย อย่างไรก็ตาม วัคซีนแต่ละประเภทจะเหมาะสมกับคนบางกลุ่ม ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว สำหรับการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ จะมีการพิจารณาปลดล็อกบางประการเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ แต่ข้อสำคัญคือ ทุกคนต้องระมัดระวังตนเอง ไม่ทำให้ตนเองเป็นผู้มีความเสี่ยง และต้องไม่สนับสนุนกิจการที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ผู้จัดการ)

-วัคซีนจากซิโนแวค ประเทศจีน จะเข้าประเทศไทยวันที่ 24 ก.พ. 200,000 โดส เวลาประมาณ 10.00 น. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. Mr.Yang Xin อุปทูต รก.เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร สธ. จะเดินทางไปรับวัคซีนพร้อมลำเลียงไปจัดเก็บที่คลังสำรองวัคซีนที่องค์การเภสัชกรรมลงนามความร่วมมือกับ.ดีเคเอสเอสเอ (ประเทศไทย) จก. ซึ่งตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด โดยรถที่ใช้ขนส่งและคลังที่จัดเก็บจะมีการควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐานการเก็บวัคซีน พร้อมกันนี้ องค์การเภสัชกรรมจะส่งตัวอย่างส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ห้องแล็บมีความพร้อม 100% ในการตรวจคุณภาพวัคซีนซิโนแวคล็อตแรก โดยตัวอย่างที่จะตรวจ องค์การเภสัชกรรม และ อย. จะเป็นผู้ส่งตัวอย่างมาให้ จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งกายภาพ เคมี ตรวจเอกลักษณ์ และความแรงของวัคซีนที่ตอบสนองต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ใช้เวลาประมาณ 3 วัน

2.การจัดวัคซีนโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, จส.100, ศูนย์ข่าวแชนนัล) (กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า วัคซีนล็อตแรก 200,000 กว่าโดส ฉีดให้ประชาชนได้ประมาณ 100,000 คน ส่วนรายละเอียดการจัดฉีดวัคซีน คณะอนุกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่มี นพ.โสภณ เมฆธน กรรมการผู้ช่วยรมว.สธ. เป็นประธาน ได้จัดกลุ่มบุคคลที่จะได้รับวัคซีนไว้แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, innnews, one31, thaiPBS, Mthai, tnthailand, workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า แม้อำนาจของวัคซีนคิดในผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี แต่นายกฯ มีเจตนารมณ์จะฉีดวัคซีนเป็นเข็มแรกเพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, thestandard, thailandplus, newtv, thaigov, thaiPBS, acnews) ช่อง 7, 9, NBT, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ต้องขอบคุณนายกฯ ที่แสดงเจตนารมณ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยการอาสาฉีดวัคซีนเป็นเข็มแรก แต่การดำเนินการทั้งหมดขึ้นกับมาตรการความปลอดภัยและดุลยพินิจของแพทย์ โดยนายกฯ จะเป็นคนแรกที่ฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา สำหรับวัคซีนของซิโนแวคกำหนดช่วงอายุไว้ที่ 18-59 ปี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, มติชน) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, newtv.)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การให้วัคซีนต้องคำนึงถึงมาตรการที่ผู้ผลิตวัคซีนแต่ละบริษัทกำหนด ซึ่งซิโนแวคกำหนดให้วัคซีนในช่วงอายุ 18 - 59 ปี ไม่สามารถฉีดในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือมากกว่า 59 ปีได้ เนื่องจากยังไม่มีผลการวิจัยที่เพียงพอมารองรับ นอกจากนี้ ยังไม่ให้ฉีดในหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่เคยแพ้วัคซีนมาก่อน

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newstv.

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊กว่า สาเหตุที่คนไม่กล้าฉีดวัคซีนเพราะกลัวอาการแทรกซ้อน จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา หลังให้วัคซีนไปแล้ว 1 เดือน เป็นวัคซีนของ Pfizer และ Moderna ฉีดไปแล้ว 13.7 ล้านโดส พบอาการแพ้แบบ anaphylaxis 4.5 คน ใน 1 ล้าน dose ไม่มีผู้เสียชีวิตจาก anaphylaxis โดยผู้เสียชีวิต 113 คนจากรายงานของ US CDC, MMWR report พบว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน โดยวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนใหม่ มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์เป็นจำนวนมาก และขณะนี้วัคซีนในกลุ่มนี้มีการฉีดมากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้ข้อดีของวัคซีน และ 10 ข้อที่ควรเร่งฉีดให้เร็วที่สุด มากที่สุด เพื่อช่วยประเทศไทยฝ่าวิกฤต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ

-นางวิภากรัตน์ ตี๋อ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า อว.และ สธ. ได้ตั้งกรรมการประเมินประสิทธิผลและอาการข้างเคียงของวัคซีน มี นพ.ยง ภู่วรวรรณ ดูประเด็นความปลอดภัย และผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตัวใหญ่ พร้อมทั้งการจำแนกสายพันธุ์ย่อยของไวรัส, นพ.สมชาย ธนะสิทธิ์ชัย กรรมการแพทย์ ดูประเด็นการประเมินอัตราการแพร่เชื้อไวรัสในวันที่ 7 และ 10 ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการและมีอาการไม่รุนแรง, นพ.เมธา อภิวัฒนากุล กรรมการแพทย์ ดูประเด็นอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทจากการฉีดวัคซีนโควิด 19, พญ.ณสลิกาญจน์ อังศุเศวตวิชัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ดูประเด็นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 ในบุคลากรทางการแพทย์, นพ.จักรพงษ์ บรมมินเฑียร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ดูประเด็นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อไวรัสหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยปลูกถ่ายไต, และ ภญ.เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย HITAP ดูประเด็นการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายโควิดวัคซีนพาสปอร์ตในอาเซียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, มติชน

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า เอกสารวัคซีนซิโนแวกระบุคำแนะนำกลุ่มบุคคลที่ฉีดคือ 18-59 ปี ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าจะยังไม่ฉีดในคนอายุเกิน 60 ปี กรณีที่นายกฯ แสดงเจตจำนงจะฉีดเป็นคนแรกนั้น ส่วนตัวคิดว่าโอกาสเกิดอันตรายจากวัคซีนถือว่าน้อยมาก แต่เมื่อมีคำแนะนำก็จะทำตาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา นพ.สสจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า สธ.มีเป้าหมายจัดส่งวัคซีนให้กับจังหวัดในรอบแรก 50 % โดยจะฉีดให้กับ 4 กลุ่มเป้าหมายก่อน จากนั้นจึงเป็นกลุ่มที่สำรวจความประสงค์เข้ารับวัคซีนแบบสมัครใจ โดยวัคซีนรอบแรกต้องพิจารณาให้คนกลุ่มเสี่ยงได้รับก่อน ซึ่งอาจจะให้ประชาชนในตำบลที่มีความเสี่ยงสูงได้รับก่อนเช่นกัน ทั้งนี้ มีรายงานวัคซีนรอบแรกที่สมุทรสาครจะได้รับประมาณ 104,000 โดส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นายพานทองแท้ ชินวัตร โพสต์เฟซบุ๊กว่า ถ้านายกฯ คิดว่าการจัดวัคซีนให้คนไทยไม่ซัดซัดก็ไม่ควรรีบร้อนฉีดเป็นคนแรกๆ ควรเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยการเสียสละฉีดเป็นคนสุดท้าย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นิต้าโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชน 1,318 ตัวอย่าง เรื่อง “ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ใครก่อนดี” โดยจังหวัดที่ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการฉีดวัคซีน 56.90% จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากในรอบที่ 2 ที่ผ่านมา 16.77% เริ่มทุกจังหวัดพร้อมๆกัน 10.70% จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 10.39% จังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนทั้งหมด และ 5.24% จังหวัดที่มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสูง ด้านกลุ่มอายุที่ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการฉีดวัคซีน 38.01% กลุ่มวัยทำงาน 20 – 59 ปี 37.10% กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 15.10% เริ่มทุกกลุ่มอายุพร้อมๆกัน และ 9.79% กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ส่วนกลุ่มอาชีพที่ควรฉีดเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก 40.48% กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข 14.41% กลุ่มผู้รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 8.87% กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 7.59% เริ่มทุกกลุ่มอาชีพพร้อมๆกัน และกลุ่มสุดท้ายคือนักการเมือง 0.48%

2. คลายล็อกสถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ฝั่งการเมืองและธุรกิจพยายามจะเปิดเสรีการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วหลังเห็นตัวเลขลดลงแต่ยังฉีดวัคซีนไปได้ไม่มากพอ และระลอกสองสถานการณ์ไม่เหมือนเดิม เพราะไม่สามารถตัดวงจรระบาดได้ จึงมีแนวโน้มเกิดการติดเชื้อไปต่อเนื่อง หากดูจากข้อมูลต่างประเทศ ถ้าติดเชื้อหลักสิบติดต่อกันเกิน 7-14 วัน คาดว่าจะมีระลอกถัดไปประมาณมิ.ย. แต่หากเป็นหลักร้อยโอกาสเกิดจะเร็วขึ้นคือราวพ.ค. ส่วนหลักพันจะเร็วขึ้นกว่าหลักร้อยอีก 21 วัน หากศบค.คลายล็อกกิจการต่างๆ รวมถึงสถานบันเทิง ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติ

3. รับนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thebangkokinsight, tnthailand, businesstoday, sanook, pattayamail, Chiangmai-mail, js100, siangtai)

-นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรก 59 คน เดินทางจากอินโดนีเซียถึงภูเก็ตแล้ว เข้าพัก-กักตัวที่โรงแรมศรีพันวา รองผู้ว่าฯ คุณเข้ม ตรวจสอบคัดกรองป้องกันโควิด พบว่าเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันโรคที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ไทยได้รับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกจากเกาหลีใต้ 41 ราย เข้าสู่ Golf Quarantine ที่สนามกอล์ฟพาทิตยา

โดย ททท. สำนักงานโซล ร่วมมือกับสนามบินกอลด์ฟิงก์แล้ว ซึ่งได้รับอนุมัติจาก ศบค. ไปก่อนหน้านี้และ เป็นลักษณะเดียวกับ Villa Quarantine ที่ศรีพันวา จ.ภูเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-ททท. สำนักงานมুমไบและนิวเดลี แจ้งว่า มีคณะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียสอบถามการจัดงานแต่งงานในไทย 2 คณะ แบบปิดโรงแรม คณะละ 200-300 คน หากศบค.อนุมัติให้โรงแรมทำ Area Quarantine ได้ ขณะที่ ททท.ได้หารือกับ ศบค.ชุดเล็ก ถึงแนวทางการดักนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้ามาในประเทศ โดยที่ประชุมได้ให้สศ.ดูแนวทางและเตรียมทำแผนโดยเร็ว

-ด้านสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ระบุว่า มี 42 สายการบินได้ตกลงทำ IATA Travel Pass ให้ลงทะเบียนยืนยันว่า ฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับสิทธิไม่ต้องตรวจเพิ่มก่อนขึ้นเครื่อง ไม่ต้องมี fit to fly เริ่มเดือน มี.ค.นี้ ซึ่งหากไทยต้องการเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาในไตรมาส 3 ก็ต้องมีความชัดเจนเรื่องเปิดประเทศภายในเดือน มี.ค.นี้

4.บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-จ.ชลบุรี ตรวจพบผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บางละมุง 1 ราย พร้อมกักตัวบุคลากรทางการแพทย์ 11 ราย ที่สัมผัสใกล้ชิดและตรวจหาเชื้อ ผลไม่พบเชื้อ มีแผนจะตรวจหาเชื้ออีก 2 ครั้ง ระหว่างกักกันตัว และตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสอื่นๆ ที่ไม่ใกล้ชิด 2 ราย ผลไม่พบเชื้อ มีแผนการตรวจผู้สัมผัสไม่ใกล้ชิดอีก 3 ราย และสอบสวนควบคุมโรคเพิ่มเติม

5.ปทุมธานีพบติดเชื้อขยายไปคลองสาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-จ.ปทุมธานี นอกจากพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนที่ตลาดพรพัฒน์ ตลาดสุชาติ และชุมชนใกล้เคียง อ.ัญบุรี แล้ว ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกหลายคนในพื้นที่คลองสาม อ.คลองหลวง โดย นายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ระบุว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย ที่หมู่บ้านเดอะเพลนท์ หมู่ 1 และหมู่บ้านพฤษภาภิเษก รวมคลองสามติดเชื้อแล้ว 14 ราย และยังรอตรวจสอบอีกจำนวนมาก อยากรให้หน่วยงานภาครัฐทบทวนและปลดล็อกระเบียบต่างๆ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ นอกจากนี้ มีรายงานว่า รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบเจ้าหน้าที่รพ.ติดเชื้อเป็นรายที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสุติกรรม จึงต้องปิดหน่วยตรวจสุติกรรมและหน่วยตรวจสุตินิวเคลียร์ไปจนถึงวันที่ 28 ก.พ.

6.อ้าง สสจ.ปทุมธานีไม่เคยลงพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์(มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, 77 kaoded)

-พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ลาออกจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและควบคุมโรค เนื่องจากจะไปตั้งกองอำนวยการป้องกันและควบคุมโรคของ อบจ.ปทุมธานี เพราะพบผู้ติดเชื้อที่ อ.สามโคก อ.คลองหลวง และ อ.ัญบุรี แต่สสจ.ปทุมธานี ไม่เคยลงมาดูแล จะเสนอผู้ว่าฯ ปทุมธานี เปิดตลาดพรพัฒน์-ตลาดสุชาติ เพื่อผ่อนคลายเป็นพิเศษให้ผู้ประกอบการ

7.วิจัยพบไวรัสไข้หวัดใหญ่ทำให้โควิด 19 รุนแรงขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ XinhuaThai, beartai

-คณะนักวิทยาศาสตร์จีน เผยแพร่บทความวิจัย ระบุว่า ไวรัส Influenza A เสริมให้เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 รุนแรงยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการเข้าถึงและจำนวนของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเซลล์ทางเดินหายใจและเซลล์เนื้อเยื่อปอดของมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันยังทำให้ปริมาณเชื้อไวรัสฯ ที่ก่อโรคโควิด 19 สูงขึ้น นำไปสู่การทำลายปอดที่รุนแรงทวีคูณในหนูทดลองที่ติดเชื้อร่วม นอกจากนี้ ยังพบว่า ไวรัสทางเดินหายใจชนิดอื่น ๆ ไม่ส่งเสริมการติดโรคโควิด 19 เหมือนไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ ดังนั้น การป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จึงมีนัยสำคัญอย่างยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเตือนว่า ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลร่วมกับโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามทางสาธารณสุขขนาดใหญ่ขึ้น โดยคณะนักวิจัยแนะนำว่า ผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อร่วมระดับสูงควรเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด 19 และการพัฒนายาต้านไวรัสที่มุ่งต้านไวรัสมากกว่า 1 ชนิด เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อร่วม

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, js100, thebangkokinsight, mcot, xinhuathai, one31)

-อิสราเอล เผยผลวิจัย พบ วัคซีนไฟเซอร์ป้องกันผู้ป่วยโควิดไม่ให้เสียชีวิตได้ถึง 99% ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และตลาดริมถนน สามารถเปิดให้บริการได้ ส่วนโรงแรม โรงงาน คอนเสิร์ต โรงละคร โรงภาพยนตร์ สถานที่พักผ่อน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ จำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน... **กัมพูชา** เปิดเผยสถานที่ 13 แห่งเป็นแหล่งต้นตอของการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนในชุมชน มีคำสั่งล็อกดาวน์เกาะเพชร ใจกลางกรุงพนมเปญ เพื่อป้องกันแพร่ระบาดพร้อมสั่งยกระดับมาตรการเข้ม... **ฟิลิปปินส์** อนุมัติการใช้วัคซีนของซิโนแวค เป็นกรณีฉุกเฉิน แต่ยังไม่แนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์... **อังกฤษ** เร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งเป้าทุกคนได้ฉีดเข็มแรกภายในก.ค.นี้... **ออสเตรเลีย** เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน โดยฉีดให้กับบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้าและผู้สูงอายุเป็นกลุ่มแรก ตั้งเป้าฉีดให้ได้ 60,000 โดสภายในสัปดาห์นี้... **ญี่ปุ่น** ประกาศจ่ายเงิน 13 ล้านเยน ถ้าวัคซีนโควิดทำให้เสียชีวิต หลังประชาชนปฏิเสธการฉีด... **อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อโควิดวันเดียวกว่า 1.4 หมื่นราย ผู้ป่วยรวมกว่า 11 ล้านราย... **เวียดนาม** จะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเดือนหน้า โดยจะฉีดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรก... **ฝรั่งเศส** ผู้ป่วยเพิ่มกว่า 2.2 หมื่นราย เชื้อกลายพันธุ์ระบาดหนักใน

ประเด็นข่าว

เมืองนี้ช... อาร์เจนตินา อนุมัติใช้วัคซีนซิโนฟาร์มจากจีน... อียิปต์ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 เน้นคนชรา-ผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มแรก... ฮองกง ผู้นำเข้า
รับวัคซีนซิโนแวคเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ประชาชน... โปรตุเกส พบผู้ป่วยเพิ่ม 1,186 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่รายวันต่ำที่สุดในรอบ 4 เดือน...อินโดนีเซีย ติด
เชื้อเกินกว่า 1,288,000 ราย เสียชีวิตกว่า 34,000 ราย สูงสุดในอาเซียน... รัสเซีย อนุมัติวัคซีนโควิแคว เป็นชนิดที่สาม แม้ยังไม่รู้ผลประสิทธิภาพวัคซีน...
เมียนมา ติดเชื้อเกิน 141,700 ราย เสียชีวิตเกือบ 3,200 ราย

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 112,247,829 ราย ผู้เสียชีวิต 2,484,666 ราย รักษาหาย 87,764,645 ราย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผจก.รายวัน, 77 kaoded) เว็บไซต์(สวท.,สำนักข่าวไทย,โอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 5,9,NBT,TNN,Thaipbs)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. และคณะผู้บริหาร สธ. เปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์ พร้อมมอบนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ปี 64 กล่าวว่า สธ.ได้ขับเคลื่อนนโยบายกัญชา กัญชง ทางทางการแพทย์จนสามารถปลดล็อกให้บางส่วนของกัญชา กัญชง ออกจากการควบคุมยาเสพติด ประเภท 5 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับยาจากกัญชาทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยกว่า 50,000 ราย จากสถานพยาบาลในสังกัด สธ.ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาร่วมกับหน่วยงานในสังกัด สธ.กว่า 300 กลุ่ม เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาผลิตเป็นน้ำมันกัญชา และส่วนผสมของยากัญชาแผนไทย เพื่อรักษาในกลุ่มโรคต่างๆ มีระบบการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยากัญชา เพื่อสร้างหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนการใช้และขึ้นทะเบียนยากัญชาในอนาคต

สำหรับสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักงานปลัด สธ. มีภารกิจครอบคลุมทุกหน่วยงานในความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลผลิตในการนำกัญชาไปปรับใช้มากที่สุด เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ อาทิ การรักษาโรค ใช้ในทางราชการ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชน เป็นการประสานงานทั้งหน่วยงานในสังกัด สธ. รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายนอก ในการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงทางการแพทย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่ประชาชนและสาธารณะ ตามหลักวิชาการด้านการแพทย์ที่เหมาะสม

-ภก. สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า วันที่ 22 ก.พ.64 ออย.ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสธ. 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศสธ. ออกตามความในพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ปลดให้ใช้ส่วนของกัญชาและกัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดในผลิตภัณฑ์อาหารได้ และ (ร่าง) ประกาศ สธ. ออกตามความในพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ซึ่งมีสาระสำคัญคือ สามารถใช้เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารได้ เช่น ใช้เมล็ดกัญชงและโปรตีนจากเมล็ดกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารซีเรียล เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น ส่วนน้ำมันจากเมล็ดกัญชงใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมัน ผลิตภัณฑ์ทาขมบั้ง เป็นต้น ทั้งนี้ ปริมาณที่ให้อาหารแต่ละประเภทให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย ออย.จะเสนอร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ให้ รมว.สธ.ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป การใช้ส่วนอื่นของกัญชาและกัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดในผลิตภัณฑ์อาหารจะทยอยออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบกัญชาและกัญชงจากเว็บไซต์ <http://cannabis.fda.moph.go.th>"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์กวนน้ำให้ใส

-กล่าวว่า ขณะนี้หลายคนคิดว่า กัญชาเสรีแล้วสามารถปลูกได้ตามบ้านเหมือนผักสวนครัว หรือ ไปหาซื้อมาก็ได้ตามอำเภอใจ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด โดยขณะนี้ 1.สถานะกัญชา สามารถปลูกได้แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ที่เห็นมีโรงเรือนปลูกกัญชาเป็นของวิสาหกิจชุมชน ทำบุญมี ประชากรร่วมใจ ตลาดเกาะโพธิ์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ได้รับอนุญาตตามขั้น ถูกต้องตามกฎหมาย ยืนยันว่า ไม่มีการขายปลีก หรือขายต้นกล้ากัญชา เพราะผิดกฎหมาย เมล็ดที่ปลูกได้มาจากกรม และจะต้องขายส่งคืนช่อดอก กลับไปยังกรม ไม่มีสิทธิ์ที่จะจำหน่าย แต่มีกิจกรรมเสริมคือ ขายดินปลูกกัญชา จัดอบรมการบรรยายเรื่องการปลูกกัญชา และการ ขออนุญาตปลูกกัญชา อย่างถูกกฎหมาย ขณะนี้ มีวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการลักษณะหลายสิบแห่งทั่วประเทศ 3. รองโฆษกรัฐบาล ยืนยันว่า ประชาชนมีสิทธิ์ปลูกกัญชาได้ผ่านการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนและร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เช่น ร่วมกับ รพ.สต.เพื่อขออนุญาตปลูกกัญชาโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในทางการแพทย์ เวลานี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันให้เริ่มความร่วมมือรูปแบบนี้แล้ว ใน 46 จังหวัด ครอบคลุมประชาชนประมาณ 2,500 ครัวเรือน รพ.สต. 251 แห่ง ปลูกกัญชาไปแล้ว 15,000 ต้น 4. กัญชายังไม่สามารถดูจากบ้องได้ หรือจะนำเข้า จะปลูก ก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข

เปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ผจก.) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, thaigov, inn)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. เปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักและศูนย์กลางความร่วมมือ ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสังกัด สธ. รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายนอก ในการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงทางการแพทย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่ประชาชนและสาธารณะ ตามหลักวิชาการด้านการแพทย์

กอบชัชป รมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา คอลัมน์ข่าวลึก ปมลับ

-ในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. ได้รับคะแนนไว้วางใจมากที่สุด 275 เสียง แม้จะโดนอภิปรายหนักเรื่องการแก้ปัญหาโควิด การจัดท้าวัดขึ้นที่ลำซำ สิ่งที่น่าจับตาหลังจากนี้คือก้าวต่อไปทางการเมืองของนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป้าหมายเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปดูไม่ไกลเกินฝัน เพราะมีจุดเด่นที่ไม่ใช่คนชอบหาเรื่องแต่ขยันหาพรรคพวกเข้ามาเสริมทัพภูมิใจไทย มีความพร้อม ดูดีตามรายชื่อในบัญชีนายกฯ ในการเลือกตั้งปี 2562 และพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้

โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น อาจทำให้เสี่ยงเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” คือ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ อาหารที่เก็บไว้เกิน 2 ชม. ต้องอุ่นร้อนก่อนรับประทาน เลือกบริโภคอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐาน ไม่รับประทานอาหารที่ปรุงจากสัตว์หรือพืชที่มีพิษ เลือกซื้อวัตถุดิบที่สด สะอาด และมีคุณภาพ ใช้ช่องกลางส่วนตัวเมื่อรับประทานร่วมกัน และก่อนหยิบหรือรับประทานอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง หากมีอาการปวดท้องรุนแรง ถ่ายเหลว หรืออุจจาระเป็นมูกปนเลือด กระจายน้ำมากกว่าปกติ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

มะเร็งปากมดลูก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs, nationtv, thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ “อาการเลือดออกที่ช่องคลอดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก” พบว่า เป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนมะเร็งปากมดลูก โดยอาการบ่งชี้คือ มีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ มีเลือดออกเวลามีเพศสัมพันธ์ ปวดในช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์ ตกขาวมีเลือดหรือหนองปน ช่องคลอดมีกลิ่นผิดปกติ สามารถป้องกันได้โดยการป้องกันการติดเชื้อ เช่น ใช้ถุงยางอนามัย ขณะมีเพศสัมพันธ์ ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ไม่สูบบุหรี่ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ ปัจจุบันมีนโยบายป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกโดยการฉีดวัคซีน HPV ฟรีในเด็กนักเรียนชั้นป.5 นอกจากนี้ หญิงไทยอายุ 30-60 ปี สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลที่ให้บริการ

ตรวจสอบคลินิกดูดไขมันเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, mthai)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าตรวจสอบสถานเสริมความงาม เลขที่ 450 ซอยรามคำแหง 24 ที่นางศรีณภัทร์ กาญจนสุวรรณ อายุ 54 ปี เข้ารับบริการดูดไขมันแล้วเสียชีวิต พบว่าได้มาตรฐานตามที่ขออนุญาต ตำแหน่งที่ตั้งและสถานที่ถูกต้อง แต่คลินิกเปิดบริการไม่ตรงเวลาที่ขออนุญาต เบื้องต้นจะแจ้งความขอหาดำเนินการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ยังไม่สั่งปิดสถานประกอบการเพราะยังไม่ใช่ข้อหาร้ายแรง ด้านลูกสาวผู้เสียชีวิต เข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก ยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ข่าวปลอม ไมโครเวฟปล่อยคลื่นวิทยุอันตรายต่อสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งแจ้งกรณีมีการแชร์ข้อความทางสื่อออนไลน์ว่าเตาไมโครเวฟปล่อยคลื่นวิทยุขณะอุ่นอาหาร ทำให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ว่า ไม่เป็นความจริง การทำงานของเตาไมโครเวฟเป็นการใช้คลื่นไมโครเวฟผ่านเข้าไปในอาหาร ทำให้เกิดการสั่นของโมเลกุลของน้ำในอาหารจนเกิดความร้อนทำให้อาหารสุก ไม่มีรังสีเกิดขึ้นจึงไม่มีการตกค้างของรังสีใด ๆ

อุบัติเหตุจากการจมน้ำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบอุบัติเหตุจากการจมน้ำเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เนื่องจากอากาศเริ่มร้อน เด็กมักชวนกันไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ หากพบเห็นคนตกน้ำ ควรใช้มาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น”

แพ้เชื้อราแมว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., เดลินิวส์, tnn

-มีการแชร์ภาพของหญิงสาวรายหนึ่งที่มีผื่นวงกลมสีแดงขึ้นอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะแขนขาและใบหน้า ซึ่งหมอแล็บแพนด้า นักเทคนิคทางการแพทย์ ระบุว่า อาจเกิดจากแพ้เชื้อราแมว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยเร็ว